



BUỔI ĐIỀU TRẦN CÔNG KHAI VỀ THIẾT KẾ Tu sửa theo Đạo luật Người Mỹ khuyết tật (ADA) ở nhiều địa điểm Quận 3

Điều gì sắp diễn ra?

Một buổi Điều trần Công khai về Thiết kế sẽ được tổ chức từ xa phát trực tiếp trên trang web MassDOT nêu bên dưới để trình bày thiết kế cho dự án Tu sửa theo Đạo luật Người Mỹ khuyết tật (ADA) ở nhiều địa điểm trên địa bàn Quận 3.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến quý vị ra sao?

Dự án được đề xuất bao gồm việc xây lại các dốc ở lề vỉa hè đi bộ hiện có ở nhiều địa điểm khắp MassDOT Quận 3, bao gồm các thành phố Framingham, Leominster, Milford, Millville, Northbridge, Sudbury và Worcester theo tiêu chuẩn của Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA) và Ban quản lý Tính tiếp cận về mặt kiến trúc (AAB).

Thời gian

Ngày 19 tháng Một năm 2023
6 giờ tối

Tham dự

www.mass.gov/massdot-highway-design-public-hearings



Xin vui lòng lưu ý rằng cuộc họp này sẽ được nhân viên tốc ký ghi chép lại.
Truy cập www.mass.gov/massdot-highway-design-public-hearings để biết thêm thông tin.



Người khuyết tật và người có trình độ tiếng Anh hạn chế có thể tham dự cuộc họp này. MassDOT cung cấp các tiện ích phù hợp và/hoặc hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí theo yêu cầu, khi thích hợp. Để yêu cầu tiện ích hoặc hỗ trợ ngôn ngữ, vui lòng liên hệ MassDOT's Chief Diversity and Civil Rights Officer (Chánh Văn phòng phụ trách Đa dạng và Dân quyền) qua điện thoại (857) 368-8580, fax (857) 368-0602, chuyển tiếp 7-1-1 hoặc gửi email đến MassDOT.CivilRights@dot.state.ma.us. Quý vị nên gửi yêu cầu sớm nhất có thể trước khi cuộc họp diễn ra và nên gửi yêu cầu ít nhất mười ngày làm việc trước khi cuộc họp diễn ra đối với các dịch vụ khó thu xếp hơn gồm ngôn ngữ ký hiệu, phụ đề CART hoặc biên dịch hoặc phiên dịch.

Quý vị có thể gửi email thắc mắc về dự án tới MassDOTProjectManagement@dot.state.ma.us
Vui lòng gửi ý kiến dưới dạng văn bản về các công trình được đề xuất tới: **Carrie A. Lavalley, P.E., Chief Engineer, MassDOT, 10 Park Plaza, Boston, MA 022116, Attention: PROJECT MANAGEMENT, PROJECT FILE NO. 609470.**